

ทปอ.เตรียมมถกทดสอบ O-Net เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ 22 ก.พ.นี้

นำเสนอเมื่อ : 2 ก.พ. 2558

ทปอ.เตรียมมถกกรณี สทศ.ลดสอบ O-Net ตามนโยบาย รว.ศึกษา 22 ก.พ.นี้ เชิญ “ณรงค์”
รวมหรือแต่เจ้าตัวติดภารกิจมอบ “กฤษณพงศ์” แทน ขณะที่ “ประสาธ”
ระบุเรื่องนี้ต้องฟังและให้อธิการบดีร่วมตัดสินใจ ยังมีเวลาอีกทั้งคะแนน O-Net มีผลต่อการเข้ามหาลัย คะแนนต่าง
1-2 คะแนนมีผลต่ออันดับการเลือก อีกทั้งการให้ ร.ร.มีส่วนร่วมออกสอบวิชาสังคม
อาจถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นธรรมได้

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ได้แผนการลดการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-Net) เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้ สทศ.ไปทบทวน ว่า ตนทราบข่าวจากสื่อมวลชน
และได้โทรศัพท์สอบถาม รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. เพื่อขอทราบรายละเอียด ซึ่ง
ผอ.สทศ.ได้บอกกับตนว่า ได้เสนอต่อ รว.ศึกษาธิการ ให้หารือกับ ทปอ.ด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ 22
กุมภาพันธ์นี้จะมีประชุม ทปอ.ที่ มทส.ซึ่งได้เชิญ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รว.ศึกษาธิการ
เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ พล.ร.อ.ณรงค์ ติดภารกิจ และมอบหมายให้ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รว.ศึกษาธิการ
เข้าร่วมประชุมกับ ทปอ.แทน

ทั้งนี้ คงต้องมีการหารือเรื่องนี้กันในที่ประชุม ตนคิดว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องนี้
เพื่อวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของการลดการสอบ O-Net เนื่องจากคะแนน O-Net
เป็นส่วนหนึ่งของการสอบแอดมิชชัน ซึ่งคะแนนที่แตกต่างกันเพียง 1-2 คะแนน
ก็มีผลอย่างมากต่อลำดับคณะที่นักเรียนเลือก ดังนั้นผู้ออกข้อสอบจะต้องมีความเป็นกลาง ทปอ.จึงได้มอบหมายให้
สทศ.เป็นผู้จัดสอบโอเน็ต ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ แต่ในอนาคต หากมีนโยบายให้
โรงเรียนรวมออกข้อสอบและให้คะแนนกลุ่มสังคมศึกษา ด้วย ก็อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
และสังคมก็จะตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในการให้คะแนน

“ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของกระทรวงศึกษาธิการ อาจไม่รู้ว่า คะแนน O-Net
นอกจากจะใช้เพื่อการเรียนจบชั้นม.6 แล้ว ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วย
ที่สำคัญ ทปอ.คำนึงถึงความเป็นธรรมมากที่สุด ดังนั้นการให้โรงเรียนออกข้อสอบและให้คะแนนเอง
จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ เรื่องลดการสอบ O-Net จะต้องมีการเจรจากัน
สอบถามความคิดเห็นของอธิการบดีทุกแห่งก่อนตัดสินใจ” ศ.ดร.ประสาธ กล่าว